



ที่ อต ๐๐๒๓.๑/ว ๒๙๖

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๑ แจ้งว่า พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศอย่างสมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน บนพื้นฐานกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีกฎหมายลำดับรองเป็นกลไกขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอันเกิดจากทรัพยากรน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกฎกระทรวงองค์การผู้ใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นหนึ่งในกฎหมายลำดับรองที่มีความสำคัญ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ ในการนี้ จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบด้วย



ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.๐-๕๕๕๐-๓๐๐๘



ที่ นร ๑๔๐๘/ว๓๑๘

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๑  
๒๐๐/๒ หมู่ ๖ ต.พระบาท  
อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐

๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน จำนวน ๑ แผ่น  
๒. QR Code สำหรับดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศอย่างสมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน บนพื้นฐานกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีกฎหมายลำดับรองเป็นกลไกขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอันเกิดจากทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นหนึ่งในกฎหมายลำดับรองที่มีความสำคัญ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ในการนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำเป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวทางตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๑ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดประชาสัมพันธ์เรื่องการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ให้ทราบโดยทั่วกัน/รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ และหากต้องการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๑ เข้าไปสร้างความรู้ ความเข้าใจเพิ่มเติม สามารถติดต่อประสานงานเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ไปชี้แจงให้คำแนะนำ โดยมอบหมายให้ คุณธัญญารัตน์ เอี่ยมปลัด หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕-๑๔๒๓๒๔๑ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๑

116/ ๐๗๓.

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศ/โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๐๑๓๐

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ช่องทางติดต่อ : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ โทร. ๐ ๒๕๕๔ ๑๘๐๐ ต่อ ๑๐๖๖ และ ๑๐๖๗

หัวข้อเรื่อง : ๑ เม.ย. ๖๔ เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำสร้างการมีส่วนร่วม

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

\*\*\*\*\*

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สททช. มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนก่อตั้งเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่รัฐบาลมุ่งหวังไปสู่การยกระดับในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ที่จะเข้ามามีสิทธิ์มีเสียงและร่วมแก้ไขปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง รวมถึงการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยองค์กรผู้ใช้น้ำเป็นการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่ใช้น้ำในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในลุ่มน้ำเดียวกัน ได้แก่ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย หรือการรวมตัวกันระหว่างบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนสามัญ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ รายเช่นกัน โดยสิทธิประโยชน์ขององค์กรผู้ใช้น้ำ นอกจากจะมีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในหมู่สมาชิกร่วมกันแล้ว ยังสามารถเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำในเขตลุ่มน้ำในเขตลุ่มน้ำของตนเอง ซึ่งในลุ่มน้ำหนึ่งๆ มีจำนวน ๔ คน แบ่งเป็น ภาคเกษตรกรรม ๓ คน ภาคอุตสาหกรรม ๓ คน และภาคพาณิชย์กรรม ๓ คน และยังมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกต่อไปเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ทั้งประเทศมี ๔ คน ร่วมกับบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับประเทศต่อไป เริ่มเปิดรับสมัครจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ [two.okw.go.th](http://two.okw.go.th) หรือยื่นเอกสารสมัครด้วยตัวเอง ส่วนกลางที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจตุมาศ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ส่วนภูมิภาคที่ สำนักงานของ สททช. ภาค ๑- ๔ ได้แก่ จ.ลำปาง จ.สระบุรี จ.ขอนแก่น และ จ.สุราษฎร์ธานี และสามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจตุมาศ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โดยใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารข้อมูลประมาณ ๓๐ วัน หากถูกต้องครบถ้วน จะเข้าสู่กระบวนการออกเอกสารรับรองว่าเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำตาม พรบ. ทรัพยากรน้ำต่อไป



QR Code สำหรับดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์

เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับเอกสารฉบับนี้

เนื่องจากการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำเป็นส่วนหนึ่งและมีความสำคัญ ตาม พรบ.น้ำ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งต้องการให้ทุกภาคส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนท่านร่วมประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยการร่วมก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำในส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชย์กรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการลุ่มน้ำ ซึ่งจะมีส่วนเกี่ยวข้อง และมีความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตลอดจนเสนอแนะความคิดเห็น และการเก็บค่าใช้น้ำ (ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาและหาข้อสรุป) ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ที่นายพงษ์ประเสริฐ จิรกุลสมโชค เบอร์โทรศัพท์ ๐๙ ๐๖๐๔ ๖๔๓๑ หรือ QR CODE Line ด้านล่าง ซึ่งเป็นผู้ประสานงานจังหวัดอุดรดิตถ์ โดยการสมัครองค์กรผู้ใช้น้ำนั้น จะสิ้นสุดในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

